

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2021

V/v hướng dẫn quản lý
hoạt động tôn giáo trong dịp
lễ Thiên Chúa Giáng sinh
năm 2021.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Lễ Thiên Chúa Giáng sinh diễn ra vào ngày 25/12 hàng năm là lễ trọng của Giáo hội Công giáo và Tin lành; đây là hoạt động tôn giáo lớn nhất trong năm, không chỉ có sự tham gia của chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo, Tin lành mà còn thu hút đông đảo các thành phần trong xã hội tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi. Năm nay, lễ Thiên Chúa Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp. Tại một số ổ dịch số ca mắc mới có thể gia tăng trong thời gian tới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận cán bộ và Nhân dân, nhất là việc tập trung đông người và không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Công văn số 3231/SNV-TG ngày 02/12/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021. Để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2021 diễn ra an toàn, tiết kiệm, vui tươi không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ tin cậy, chia sẻ, gắn bó giữa chính quyền và Giáo hội, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nắm tình hình và nắm bắt kế hoạch tổ chức lễ Thiên Chúa Giáng sinh của các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm thuộc Công giáo và Tin lành trên địa bàn để hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tôn giáo, điểm nhóm tổ chức lễ phù hợp với tình hình mới và các cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương đúng chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 và Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công văn số 6064/UBND-YT ngày 08/11/2021 của

UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh. Không để xảy ra lây lan dịch COVID-19 do tổ chức các hoạt động mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021 tại địa phương.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc nêu gương, tự giác và trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh; giảm quy mô, thời gian và hạn chế số lượng người tham gia lễ tập trung và phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 18877/UBND-VX ngày 29/11/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tại mục 3.7: Đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: "... không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm. Trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức hoạt động với số lượng trên 30 người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định". Các hoạt động diễn ra tại cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; không tổ chức hoạt động mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh tập trung tại các vùng có dịch đang diễn biến phức tạp. Khuyến khích tổ chức lễ theo hình thức trực tuyến.

3. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, năm nay Lãnh đạo huyện không trực tiếp tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng chức sắc, chức việc Công giáo huyện nhà theo thông lệ hàng năm. Sẽ tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng hai giáo xứ và một số chức sắc Công giáo trên địa bàn huyện.

Đề nghị các địa phương căn cứ vào diễn biến, cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn để có hình thức phù hợp trong việc thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc Công giáo và Tin lành; các gia đình tín đồ tiêu biểu, gia đình tín đồ có công với cách mạng, lực lượng cốt cán. Kết hợp chúc mừng với việc biểu dương, khen thưởng (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19 và đóng góp cho an sinh xã hội tại địa phương.

4. Rà soát các vụ việc liên quan đến Công giáo và Tin lành tại địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp nhằm động viên chức sắc, chức việc, tín đồ; hạn chế các biện pháp hành chính giải quyết các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tới tình cảm tôn giáo của tín đồ; tập trung tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tổ chức lễ Thiên Chúa Giáng sinh an toàn, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng lễ Giáng sinh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kích động các hoạt

động gây mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần thông tin kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để phối hợp giải quyết. Sau lễ Thiên Chúa Giáng sinh, tổng hợp tình hình gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 26/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (th/h);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Ban Dân Vận HU, UBMTTQ huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung